

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM TƯ LIỆU THỐNG KÊ VÀ WEBSITE TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nguyễn Bá Khoáng
Giám đốc Trung tâm tư liệu TK

Thực hiện Nghị định số 101/2003/NĐ - CP của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09 tháng 01 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 45/QĐ -TCTK về việc thành lập Trung tâm Tư liệu thống kê, tiếp đó ngày 22 tháng 6 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 403/QĐ -TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Tư liệu thống kê. Theo đó, Trung tâm Tư liệu thống kê là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Thống kê, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Trung tâm Tư liệu thống kê có chức năng tập hợp, lưu giữ, quản lý các tư liệu thống kê đã được công bố, phổ biến các loại thông tin này đến các đối tượng dùng tin theo cơ chế phù hợp; là đầu mối thực hiện dịch vụ thông tin thống kê theo quy định của pháp luật và quy chế của Tổng cục Thống kê.

Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm là: (1) Thu thập, hệ thống hóa, cập nhật, lưu giữ và quản lý các tư liệu thống kê đã công bố bao gồm: kết quả các cuộc điều tra và Tổng điều tra; các số liệu thống kê, báo cáo phân tích và dự báo thống kê; các tài liệu về phương pháp thống kê, chế độ báo cáo, phương án điều tra; các ảnh báo, tạp chí bản tin thống kê trong nước và quốc tế. (2) Chủ trì xây dựng, biên tập, cập nhật nội dung và quản lý các trang thông tin điện tử (Website) thống kê; (3) Xây dựng và quản lý thư viện tư liệu

thống kê; (4) Làm đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê và quy chế của Tổng cục Thống kê; (5) Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong nước để tiếp nhận, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và phát triển dịch vụ thống kê.

Tổ chức của Trung tâm Tư liệu thống kê gồm có 4 phòng và 1 chi nhánh đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, Trung tâm đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Tổng cục, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và Công ty phần mềm và truyền thông VASC thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm đã tập trung cao độ vào việc chủ trì xây dựng, biên tập Trang tin điện tử trên Internet của Tổng cục Thống kê gọi tắt là Website Thống kê. Rút kinh nghiệm xây dựng Trang tin điện tử thử nghiệm mạng diện rộng trong ngành Thống kê những năm trước, sau 4 tháng nghiên cứu xây dựng với quyết tâm cao của toàn ngành, Trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê trên Internet bước đầu đã hoàn chỉnh. Ngày 18/10/2004 Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin đã cấp giấy phép số 454/GP-BC thiết lập Trang tin điện tử Tổng cục Thống kê trên Internet. Từ nay người làm thông tin và người sử dụng thông tin có thêm một phương tiện chính thức trong phổ biến thông tin và tiếp cận thông tin đó là Website Thống kê.

Trang tin điện tử Thống kê có đối tượng phục vụ là các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đơn vị trong ngành Thống kê, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và mọi người dùng tin khác ở trong nước và nước ngoài. Nguồn thông tin của Website được cập nhật từ các thông tin thống kê đã công bố của các Vụ nghiệp vụ và của 64 cục thống kê tỉnh, thành chỉ tiêu trực thuộc trung ương, các cơ quan thông tấn chính thức của Nhà nước. Đến nay, Website có 21 chương, 40 mục và gần 5000 trang tin. Website sử dụng tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh.

Mục tiêu của Trang tin điện tử Thống kê là: (1) Giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động của ngành Thống kê Việt Nam; (2) Truy cập các thông tin thống kê kinh tế xã hội một cách nhanh chóng, thuận tiện và có hiệu quả cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê; (3) Giới thiệu với người dùng tin thống kê những thông tin tương đối toàn diện về: các văn bản pháp qui có liên quan đến hoạt động thống kê, phương pháp chế độ, nội dung, phương pháp tính, cách phân loại thống kê nhằm giúp người dùng tin sử dụng có hiệu quả hơn các thông tin thống kê; (4) Là công cụ để quảng bá các sản phẩm thống kê hiện có, kế hoạch phổ biến sản phẩm trong thời gian tới. (5) Là cầu nối trực

tiếp giữa người làm thông tin và người sử dụng thông tin.

Trang tin điện tử trên Internet mới là kết quả ban đầu. Trang tin điện tử Tổng cục Thống kê chứa đựng những thông tin sôi động, có tính mở, vừa lưu giữ thông tin lịch sử, ổn định, vừa thường xuyên cập nhật, bổ sung giới thiệu kịp thời những thông tin thống kê mới nhất, mặt khác Website Thống kê phải có đặc thù nghề nghiệp vừa đưa các thông tin bằng lời văn, vừa phải cập nhật thông tin thống kê bằng hệ thống các bảng biểu số liệu, các biểu đồ, bản đồ thì Trang tin điện tử hôm nay cần phải được đầu tư cải tiến hơn nhiều cả về cấu trúc và nội dung, nhất là phải hoàn chỉnh đầy đủ phiên bản tiếng Anh.

Trong quá trình triển khai trang thông tin trên internet, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã chỉ đạo sát sao trong xây dựng cấu trúc, nội dung trang tin, tổ chức Sida Thụy Điển đã giúp đỡ về kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn tài chính, Công ty phần mềm và truyền thông VASC thuộc Bộ Bưu Chính Viễn thông cùng thiết kế, xây dựng Trang tin điện tử thuận tiện cho cập nhật thông tin và dễ dàng trong truy cập.

Các đơn vị thuộc Tổng cục đã chia sẻ thông tin và đóng góp nhiều công sức để trang tin điện tử có nội dung phong phú, cập nhật được các thông tin thống kê mới nhất■